

# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI HẠ LONG NEWSLETTER

THÁNG 2 NĂM 2018

## CÁC NỘI DUNG CHÍNH

- Thi gói bánh Tết
- Họp phụ huynh
- Quay trở lại trường
- Lưu ý gửi phụ huynh



Trung bày sản phẩm bánh Chưng tại Hội trường



Thông điệp từ cô Hiệu trưởng - Susan Christiansen

## Thi gói bánh Tết

Thứ 5 ngày 8 tháng 2 năm 2018, trường Quốc tế Singapore tại Hạ Long đã tổ chức cuộc thi làm bánh chào đón Tết cổ truyền dân tộc 2018. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đã tham gia cuộc thi làm bánh Chưng và có bài thuyết trình ngắn bằng tiếng Anh về ngày Tết Việt Nam. Trong khi đó, học sinh lớp Mẫu giáo đã có những trải nghiệm thú vị thông qua hoạt động làm bánh Dày.

Tất cả học sinh trong trường đều hào hứng tham gia cuộc thi và thành phẩm cuối cùng là những chiếc bánh rất tuyệt vời được trưng bày trong Hội trường. Qua cuộc thi này, khả năng thuyết trình và nghe hiểu bằng tiếng Anh của các em đã có những tiến bộ đáng khích lệ. CHÚC MỪNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH!!!

## Họp phụ huynh

Cảm ơn Quý phụ huynh đã đến tham dự buổi họp phụ huynh tổng kết học kì 1 vừa qua.

Cùng với sự đồng hành và hỗ trợ của Quý vị, các em học sinh sẽ ngày càng tiến bộ hơn. Việc tham dự cuộc họp phụ huynh sẽ giúp phụ huynh nắm được tình hình học tập của con em mình, từ đó có hướng giúp đỡ các em học tập và rèn luyện tốt hơn.

Mục đích của buổi họp phụ huynh:

- Trao đổi về quá trình học tập tại trường của học sinh
- Trao đổi về các điểm mạnh và yếu của học sinh
- Phối kết hợp cùng giáo viên để giúp đỡ học sinh

Sản phẩm bánh Chưng dưới bàn tay khéo léo của học sinh



Nam sinh lớp 2A làm bánh dưới sự hướng dẫn của thầy Sean



Cô trò lớp 3A bên bàn bánh





Học sinh lớp 4A say sưa làm bánh

### Quay trở lại trường

Sau dịp Tết, học sinh sẽ tiếp tục học phần 3 của năm học. Trong học phần này, giáo viên sẽ tập trung vào các nội dung chính chuẩn bị cho thi Học kì 2 và tiếp tục trau dồi sự tự tin, và khả năng học tập độc lập của các em. Chúng tôi rất ấn tượng với kết quả các em học sinh đã đạt được trong kì thi Học kì 1 vừa qua khi lần đầu tiên được thử sức với dạng bài thi chung của toàn hệ thống trường Quốc tế Singapore.

Tôi tin rằng cùng với sự hỗ trợ từ gia đình và phối kết hợp giữa phụ huynh và nhà trường, học sinh sẽ đạt được kết quả ấn tượng hơn nữa trong Học kì 2.

### Lưu ý gửi phụ huynh

Học phần 3 kết thúc vào ngày 24 tháng 4.

Học phần 4 bắt đầu từ ngày 2 tháng 5.

Phụ huynh vui lòng **thường xuyên** kiểm tra sổ liên lạc để theo dõi các nhận xét và phản hồi của giáo viên về việc học của con tại trường.

Học sinh cần mặc đồng phục theo đúng quy định bao gồm cả việc phải mang giày kín mũi. Đối với tiết học thể dục, học sinh cần đi giày thể thao

Quý Phụ huynh vui lòng đưa con đi học và đón con đúng giờ khi lớp học và câu lạc bộ kết thúc. Trường bắt đầu vào học lúc 8:30 và kết thúc lúc 3:10 (Lớp Tiểu học Quốc tế), 3:30 (Mầm Non) và 4:00 (Lớp Tiểu học và Trung học Song ngữ), các Câu lạc bộ là lúc 4:50. **Trường sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp học sinh tự ý đến trường sớm hoặc ở lại muộn.**

HALONG ROCKS AND ROLLS!

Hiệu trưởng  
Susan Christiansen

Học sinh lớp 5A làm bánh dưới sự hướng dẫn của cô Trang



Những chiếc bánh vuông vắn của thầy trò lớp 6A



Lớp K1 thích thú học làm bánh Dày



Những chiếc bánh ngộ nghĩnh đáng yêu của lớp K2



Học sinh lớp Prep có những trải nghiệm thú vị cùng bánh Dày

